

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๕๒๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้าง
อาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๒๒๐
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อนุญาตให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางของ รฟม. เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็ก
และเยาวชน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้ รฟม. อนุญาตให้ กกท.
เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางของ รฟม. เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็ก
และเยาวชน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป้าหมายได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กกท. ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้ประโยชน์จากอาคารกีฬาหรือสนามกีฬาของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาสาธารณะในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th